

๒๑๖๖  
๒๒ ๑  
๑๐ พ.ค. ๒๕๖๕  
๑๐ พ.ค. ๒๕๖๕



สำนักปลัด	
เลขที่	2130
วันที่	- 9 พ.ค. 2565
เวลา	

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.พิษณุโลก โทร ๐-๕๕๙๘-๗๗๑๘ ต่อ ๔๒๐  
ที่ พล ๕๑๐๒๙/ ๑ ๗๕๑๑ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕  
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๔  
เรียน ปลัด อบจ.พล.,รองปลัด อบจ.พล., ผอ.กองทุกกอง , ทน.สป. ทน.หน่วยตรวจสอบภายใน ,  
และ ผอ.รร.สถานศึกษาทุกแห่งสังกัด อบจ.พล.

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ประกอบกับเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ ข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นั้น .

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมมีคุณธรรม จริยธรรม มีผลงานที่เป็นประโยชน์ ต่อองค์กร และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติราชการ เป็นบุคลากรดีเด่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาตย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมมีคุณธรรม จริยธรรม มีผลงานที่เป็นประโยชน์ ต่อองค์กร และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติราชการ เป็นบุคลากรดีเด่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๐๐ (๕) แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ประเภทข้าราชการบริหารท้องถิ่น หรืออำนวยการท้องถิ่นรวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ นายสุรัตน์ ลิมานนท์ดำรงค์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง สังกัด กองช่าง

๒. ประเภทข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ จ.ส.อ.ประเสริฐศักดิ์ ตรงต่อกิจ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด กองช่าง

๓. ประเภทข้าราชการครู ได้แก่ นางสาวอุไรพร ไตรพรพมา ตำแหน่ง ครูชำนาญการ สังกัด โรงเรียนศรีอินทร์ทราทีศย์พิทยาคม

๔. ประเภทลูกจ้างประจำ ได้แก่ นายเย็น มั่นคง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดกลาง สังกัด กองช่าง

๕. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป ได้แก่ นายธนวัชร หนูสา ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง สังกัด กองช่าง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก